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1 Datganiadau o ddiddordeb  

 
Dim. 
 

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Derbynnir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 2020 fel cofnod gwir a chywir. 
 

3 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant 2019-20  
 
Mynychwyr: 
- Tracy McKim, Swyddog Polisi Partneriaeth a Chynnwys (NCC); 
- Emma Wakeham, Uwch Swyddog Polisi a Phartneriaeth (NCC); 
- Ceri Davies, Is-Gadeirydd y BGC ac Arweinydd Ymyrraeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a 
Diogel (Cyfoeth Naturiol Cymru); 
- Ceri Doyle, Arweinydd Ymyrraeth BGC ar gyfer Teithio Cynaliadwy (RSLs) 
- William Beer, Arweinydd BGC 
  
Cyflwynodd y Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys y partneriaid o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i’r pwyllgor, sy’n cynrychioli’r BGC cyfan a sefydlwyd gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ei rôl allweddol yw cyflawni’r Cynllun Llesiant, sy’n destun 
adroddiad blynyddol a fydd yn cael ei gymeradwyo gan y BGC, ac yna’n cael ei adolygu gan 
Graffu. 
  
Yna rhoddodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel drosolwg o gynnwys yr 
adroddiad. Yn gyntaf, diolchodd aelodau’r BGC i’r Rheolwr Polisi, Emma a’u tîm am lunio’r 
adroddiad, y mae’r partneriaid yn teimlo ei fod yn ddogfen dda sy’n amlygu gwaith penodol 
sy’n dangos natur cyflawni, trawsbynciol a chydweithredol y gwaith sy’n cael ei wneud. 
gwneud, ac yn dangos bod dinasyddion Casnewydd yn cael eu rhoi ar flaen y gad o ran y 
gwaith sy’n cael ei wneud i ddiwallu eu hanghenion. 



 

Bydd yr adroddiad yn ddwyieithog ac ar gael ar Sway fel ei fod yn hygyrch i fwy o bobl. 
Rydym mewn cyfnod anodd iawn gyda’r pandemig ac mae’r holl wasanaethau wedi’u 
hymestyn ac mae rhai pethau wedi’u gohirio, ond roedd partneriaid yn teimlo ei bod yn dal yn 
bwysig dal y gwaith yn ystod y flwyddyn yn arwain at y pandemig. Roedd yr Arweinydd hefyd 
yn dymuno tynnu sylw at y ffaith mai’r hyn sy’n anodd ei ddangos yn yr adroddiad yw 
perthynas aeddfedu aelodaeth y BGC a sut daeth hyn i’r amlwg wrth ymdrin â’r pandemig. 
Bu’r timau’n gweithio’n gyflym iawn gyda’i gilydd i gyflawni ein rolau unigryw ond hefyd i 
gefnogi ein gilydd a chydweithio er lles pawb i amddiffyn cymunedau Casnewydd. Roedd yr 
Arweinydd wedyn yn dymuno atgoffa’r Adroddiad Blynyddol o’r cyd-destun yr ydym yn 
gweithio ynddo fel BGCyn cael ei gynhyrchu bob blwyddyn yn dilyn y gweithredu cynlluniau 
llesiant a'r trosolwg a ddarperir yn rhoi cyfle i’r cyhoedd bwrdd gwasanaethau i adolygu 
cynnydd yn erbyn pob un o'n pedwar lles amcanion drwy nodi meysydd o arfer da a 
defnyddio'r fframwaith a ganlyn yr hyn yr ydym wedi ceisio ei nodi yn y cynllun yn ddisgrifiad 
o'r astudiaeth achos. 
Cyflwynodd yr Arweinydd Trafnidiaeth Gynaliadwy ei hun i’r pwyllgor. Yna rhoddwyd 
gwybodaeth yn benodol mewn perthynas â thraffig cynaliadwy, trafnidiaeth a theithio llesol. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

-       Roedd yr Aelodau'n deall y problemau presennol gyda Covid, ond gofynnwyd beth 
yw'r amserlenni ar gyfer gweithredu? 
  

-       Dywedwyd nad yw'r manylion penodol ar gael ar hyn o bryd ond gall y rhain fod yn 
wybodaeth y gellir ei throsglwyddo i'r pwyllgor gan mai un o bartneriaid unigol y BGC 
fydd yn arwain ar y darn hwn o waith. 

  
-       Holodd yr aelodau am siart ar dudalen 75 mewn perthynas â pherfformiad amodau a 

diogelwch lleol sydd wedi bod yn y coch ers 2018, 19 ac 20. A oes unrhyw reswm 
penodol? 
  
Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel fod cydweithwyr o Heddlu 
Gwent yn arwain ar y gweithgaredd hwn drwy'r flaenoriaeth Cymunedau gwydn. Ond 
wedi eistedd ar y BGC ers nifer o flynyddoedd, mae’r blaenoriaethau y mae 
partneriaid wedi’u hwynebu mewn perthynas â diogelwch wedi newid ers 
blynyddoedd. Rhoddwyd enghraifft, ar ôl pleidlais Brexit, y bu cynnydd mewn 
troseddau casineb a gweithgarwch mewn meysydd fel Pill, lle cafwyd ymateb cyfunol 
gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Nid oedd hwn yn ymateb parhaus a nawr 
rydym yn gweld cynnydd mawr yn y maes hwnnw eto mewn rhai o'r gweithgareddau 
hynny. Ychwanegwyd, er y byddai'n hoffi awgrymu bod gwaith ar y flaenoriaeth 
cymunedau gwydn wedi gweld cynnydd ar sail prosiect, yn anffodus nid yw'r 
ystadegau cyffredinol hynny wedi'u gosod mewn gwirionedd. 
  

-       A yw Covid wedi effeithio ar bartneriaid wrth greu’r adroddiad, ac a yw’r berthynas 
waith â phartneriaid wedi tyfu? 
  
Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel fod y cyfarfod diwethaf, a 
gadeiriwyd gan Arweinydd y Cyngor gyda Ceri Davies yn Is-Gadeirydd, wedi bod yn 
drafodaeth fanwl ynglŷn â'r effaith y mae Covid wedi'i chael ar y bartneriaeth, ond yn 
anffodus. t gael y data i ddangos i’r pwyllgor yr effaith y mae wedi’i chael ar draws y 
bartneriaeth. Mae cydweithio drwy’r BGC wedi ein galluogi i ymateb pan gododd 
materion. Rhoddwyd enghraifft ar gyfer delio â digartrefedd, cymerwyd gwaith ar y 
cyd gyda'r Cyngor, Cymdeithasau Tai, y Bwrdd Iechyd a'r Heddlu. 
  
Yna hysbyswyd yr aelodau bod rhywfaint o waith a chyfarfodydd y BGC wedi’u 
gohirio yn ystod Covid, a bu’n rhaid i bartneriaid ddod i arfer â’r ffordd newydd o 
weithio trwy Zoom a Microsoft Teams, sydd wedi parhau i ymgysylltu. Sicrhawyd yr 



 

aelodau bod partneriaid yn dal yn hyderus eu bod yn dal ar y trywydd iawn gyda'r 
Cynllun Llesiant. 
Ychwanegodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel fod partneriaid yn 
edrych ar fesurau perfformiad bob blwyddyn ac er bod partneriaid yn dymuno profi eu 
hunain, maent yn nodi'r camau cywir ym mhob un o'r ymyriadau. Mae partneriaid yn 
obeithiol y byddan nhw'n dechrau dangos mesurau yn troi o gwmpas ond mae yna 
gyfnod o oedi rhwng y gwaith a'r mesur. Roedd yr Arweinydd wedyn yn dymuno 
canmol y gwaith a arweiniwyd gan Heddlu Gwent ar droseddau difrifol a threfniadol. 

  
-       Rhoddwyd cipolwg i'r aelodau ar yr ymyriad Mannau Gwyrdd a Diogel - Roedd y 

gwaith a gwblhawyd yn canolbwyntio ar ddatblygu'r mannau gwyrdd lleol fel bod gan 
bobl rywle lleol i ymweld ag ef sy'n rhydd o droseddu a heb fod yn fygythiol. Gyda'r 
pandemig, mae mannau gwyrdd wedi dod yn bwysicach fyth. Rhoddwyd enghraifft 
gyda’r cyfyngiadau symud lleol yng Nghasnewydd, roedd yn bwysig i bobl wybod bod 
rhai cyfleusterau a mannau gwyrdd o ansawdd da iawn yn lleol y gall pobl a 
theuluoedd gwrdd â nhw mewn ffordd sy’n cydymffurfio â Covid a pharhau’n ddiogel 
rhag ymddygiad gwrthgymdeithasol. a throseddau trefniadol. 

  
-       Dywedwyd wrth yr aelodau nad yw partneriaid yn colli golwg ar y mesurau coch yng 

nghefn yr adroddiad, a'u bod yn gweithio ar wella'r mesurau gwyrdd a oedd wedi 
dirywio dros y cyfnod hwnnw. Yna dywedwyd wrth yr Aelodau, er bod hyn wedi 
digwydd, bod llawer iawn o waith wedi'i wneud gyda'r rhwydwaith o wirfoddolwyr 
ledled Casnewydd ar y mesurau gwyrdd. 
  

-       Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel wrth y pwyllgor am rai o'r 
prosiectau sy'n cael eu cynnal ledled Casnewydd. Rhoddwyd enghraifft o gyllidebu 
cyfranogol sy'n rhoi'r broses o wneud penderfyniadau yn ôl i'r gymuned fel bod 
trigolion lleol yn gallu dweud eu dweud ar bethau maen nhw'n meddwl sy'n bwysig a 
sut y dylid gwario arian cyhoeddus. Cynghorwyd yr aelodau hefyd ar ffyrdd newydd o 
ymgysylltu, megis digwyddiadau tebyg i gaffi'r byd fel bod pobl yn gallu dod i mewn a 
dweud eu dweud yn anffurfiol am y pethau sy'n bwysig iddynt wrth ymateb i arolygon. 
  

-       Gofynnwyd i’r pwyllgor nodi bod adolygiad myfyriol wedi’i gynnal ar y math o 
aeddfedrwydd y BGC a gymerwyd yn ôl yn 2019 ac a hwyluswyd drwy Academi 
Wales, a helpodd i ddatblygu perthynas y partneriaid ymhellach. 
  

-       A oes cynllun i ymdrin ag effaith Covid, ac a yw partneriaid yn barod ar gyfer y llwyth 
gwaith ychwanegol sydd wedi’i greu? 
  
Dywedwyd wrth yr aelodau bod y gweithlu wedi'i ymestyn o dan y pandemig. Mae’r 
holl bartneriaid yn awyddus i flaenoriaethu’r gwaith i helpu i wella ar ôl y pandemig a 
chyflawni’r Cynllun Llesiant a’r nodau ac amcanion gwreiddiol. Mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn rhoi blaenoriaeth i wella ac nid i golli pethau. Mae rhai pethau'n gorfod cael 
eu dad-flaenoriaethu i wneud lle i feysydd eraill. Mae CNC wedi ceisio cyflymu’r 
gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i sicrhau bod y cyfleusterau sy’n cael eu 
cynnig yn ddiogel, fel cadw pellter cymdeithasol, gwybodaeth am lwybrau cerdded fel 
nad oes grwpiau mawr yn crynhoi mewn mannau allweddol ac yn cadw cyfleusterau’n 
lân yn rheolaidd. Mae CNC hefyd yn bwriadu darparu map hygyrch o'r hyn sydd ar 
gael i bobl yn eu hardal leol. 
Dywedwyd wrth yr aelodau hefyd fod yr awdurdod lleol, gyda’i gilydd trwy Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a Chadeirydd CNC yn edrych ar Adferiad Gwyrdd i Covid ac 
i edrych ar bethau y gall cyrff cyhoeddus yn ogystal â bwrdd gwasanaethau 
cyhoeddus eu gwneud i helpu yn y sefyllfa. megis dod o hyd i ffyrdd y mae pobl ifanc 
yr effeithiwyd arnynt o ran eu rhagolygon economaidd a swyddi 
  



 

-       Gwnaed sylw am berfformiad cadarnhaol y Cynllun Seren Eco, i ble yr ymunodd 47 o 
sefydliadau o darged o 30. A yw'r bartneriaeth yn agosáu at sefydliadau i ymuno? 
Hefyd, dywed yr adroddiad mai Casnewydd yw’r unig ardal yng Nghymru i gynnig y 
cynllun hwn. A yw'n hysbys a yw ardaloedd eraill yn edrych ar y cynllun hwn ac o 
bosibl yn ei ddefnyddio fel templed? 
  
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yn rhaid i Gartrefi Dinas Casnewydd ohirio cyflwyno 
ac adnewyddu gweithgareddau cludo nwyddau am tua chwe mis o'r cyngor a 
roddwyd gan Eco Stars. Er bod llawer o waith i'w wneud i gyrraedd y sefyllfa lle 
rydym yn defnyddio cerbydau trydan isel iawn, mae'r cynllun yn ein galluogi i herio sut 
yr ydych yn rhedeg eich busnes a'ch cymdeithas, yn ogystal â'r polisïau sydd wedi'u 
rhoi ar waith ar gyfer staff. . Yna hysbyswyd yr Aelodau, ar ôl dechrau araf, bod y 
ffigurau eleni wedi bod yn well, a bod gallu gwirioneddol i gyfrannu at yr economi 
gwyrdd. Mae Trefynwy a Chaerdydd wedi cysylltu ar fanteision y cynllun, ac rydym 
wedi cynnwys nifer o’r partneriaid yn yr adolygiad o’r flaenoriaeth Teithio Cynaliadwy 
a Theithio Llesol. 
Atgoffwyd yr Aelodau o’r diwedd am lwyddiant Bysiau Casnewydd yn cyflwyno eu 
cerbydau cynaliadwy, ac yn y pen draw mae’r partneriaid am fod mewn sefyllfa y caiff 
Casnewydd ei gweld fel y man cychwyn ar gyfer y thema hon. Mae llafar gwlad a 
gwaith ymroddedig y BGC wedi ein galluogi i gyrraedd y pwynt hwn. 
  
Y Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwysyn dymuno ychwanegu bod partneriaid 
hefyd yn gweithio ar ddatblygu Siarter Teithio Llesol. Mae hwn yn gysyniad a 
ddechreuodd yng Nghaerdydd. Mae'r BGC yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y 
sector cyhoeddus cyfan a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Gwent. 
Dywedwyd hefyd bod Cerdded i'r Gwaith, Beicio i'r Gwaith a gweithio o bell hefyd yn 
cael eu hannog. 

  
-       Dywedodd Arweinydd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

wedi adrodd bod gostyngiad sylweddol mewn lefelau llygredd yn ystod y pandemig, 
70% ar un cam. Gyda'r cysylltiad hysbys rhwng amlygiad hirdymor i lygredd aer ac 
iechyd y cyhoedd, gellir adeiladu ar hyn o ran y cyfnod adfer. Magwyd effaith iechyd 
meddwl, gyda llawer o bobl yn cael eu hynysu’n gymdeithasol, yn colli swyddi ac yn 
mynd i ddyled o ganlyniad i’r cloi cenedlaethol a lleol. Mae hyn yn rhywbeth y mae 
angen i’r BGC feddwl amdano i ailgysylltu pobl mewn dyfodol cudd, diogel, sy’n cyd-
fynd â’r amcanion Llesiant. 
Yna gwnaeth yr Arweinydd sylwadau ar y gweithredoedd o garedigrwydd a welwyd 
trwy gydol y pandemig, megis pobl yn helpu cymdogion bregus i siopa a chasglu 
presgripsiynau. Mae hyn yn rhywbeth y gallai partneriaid hefyd adeiladu arno yn y 
dyfodol. 

  
-       Roedd yr aelodau'n falch gyda chyflwyniad yr adroddiad ac yn teimlo eu bod yn cael 

digon o wybodaeth. Roeddent hefyd yn canmol y gwaith cadarnhaol mewn cyfnod 
heriol. A yw partneriaid yn gweld hwn fel adroddiad cadarnhaol ar gyfer y flwyddyn ac 
a ydych yn hyderus bod hwn yn rhywbeth y gall partneriaid adeiladu arno? 

  
Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel fod partneriaid yn 
awyddus i gynhyrchu’r adroddiad heb unrhyw oedi, gan nad oedd y pandemig wedi 
atal y gwaith da iawn a oedd wedi digwydd yn ystod y cyfnod cyn y pandemig. 
Teimlwyd hefyd ei bod yn bwysig iawn adrodd i gadw pobl mewn cysylltiad, a bod y 
gwaith pwysig a oedd yn cael ei wneud wedi dod yn bwysicach fyth gan y gallai 
sbarduno pobl i edrych ar yr hyn y gallant ei wneud yn eu hardal, lle gallant fynd. a 
sut y gallant wirfoddoli. Gwerthfawrogwyd bod yr adroddiad yn ddogfen hir yn 
enwedig gydag enghreifftiau ac astudiaethau achos. Yn y blynyddoedd blaenorol 
roedd partneriaid wedi edrych ar ffyrdd o gyfleu'r neges, megis fideos ond mae 



 

partneriaid yn edrych ar ffyrdd mwy hygyrch a rhyngweithiol o adrodd am y gwaith da 
sy'n cael ei wneud. 
  

-       Canmolodd yr Aelodau’r gwaith caled sydd wedi’i gwblhau dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf gyda chyn-filwyr y Lluoedd Arfog yng Nghasnewydd. Sylwch ar 
yr hyn a wnaeth nad oes llawer o sôn am y gwaith a wnaed gyda chyn-filwyr y 
Lluoedd Arfog heblaw am stondinau yn y Ffair Swyddi y llynedd. Yna gofynnodd yr 
aelodau beth mae'r partneriaid yn ei wneud am Gyfamod y Lluoedd Arfog a hoffent 
iddo gael mwy o bwyslais yn y dyfodol. 

  
Dywedwyd wrth yr aelodau bod cyfarfod BGC wedi'i gynnal yn y Barics y flwyddyn 
flaenorol a dangoswyd cyflwyniad ar y Lluoedd Arfog a Chyfamod y Lluoedd Arfog. 
Sicrhawyd yr aelodau bod y BGC yn gweithio gyda phartneriaid ar Gyfamod y 
Lluoedd Arfog ac y byddent yn ystyried y sylw i fynegi’r gwaith yn fwy yn yr adroddiad. 
  

-       Gwnaed sylw am waith gwych dinasyddion digartref yn cael eu rhoi mewn llety yn 
ystod y cyfyngiadau symud. Mynegodd yr Aelodau ddiddordeb mewn darganfod a 
ofynnwyd i unrhyw rai oedd yn ddigartref a oeddent yn gyn-filwyr y Lluoedd Arfog ac 
os felly, faint. 

  
Arweinydd Trafnidiaeth Gynaliadwycynghorir bod llawer o fanylion yn cael eu casglu 
am yr holl unigolion digartref sy’n cael cymorth uniongyrchol drwy gynlluniau fel Tai 
yn Gyntaf, lle mai’r flaenoriaeth gyntaf wrth ymdrin â rhywun sy’n cysgu ar y stryd 
neu’n ddigartref yw sicrhau eu bod wedi sicrhau llety er mwyn darparu’r cymorth sydd 
ei angen arnynt. Mae pob Cymdeithas Tai wedi ymrwymo i ymrwymo i Gyfamod y 
Lluoedd Arfog, fel y gallant weithio gyda sefydliadau cyn-filwyr a chyn-filwyr yn 
enwedig i edrych ar faterion cyflogaeth a sicrhau ein bod yn deall yr amgylchiadau 
unigryw y mae cyn-filwyr yn eu hwynebu weithiau, megis canlyniadau PTSD. Yna 
dywedwyd wrth yr aelodau y byddai gwybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon at y 
pwyllgor. 
  

-       A yw'r partneriaid yn teimlo bod y mesurau perfformiad a'r targedau yn ddigon heriol? 

  
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod partneriaid wedi ystyried hyn ac fe'i crybwyllir ym 
Mhennod 5 o'r adroddiad. Yn ystod yr ail flwyddyn o weithredu, parhaodd y 
partneriaid i nodi mesurau perfformiad priodol fel y gallant fesur cynnydd a 
chanlyniadau gwirioneddol. Mae ciplun o'r rhain wedi'u cynnwys yn yr adroddiad ond 
nid ydynt bob amser yn dangos y darlun llawn. Daw’r data o Fynegai Lleoedd 
Llewyrchus Cymru o Data Country, sy’n ymgais ganddynt i gefnogi’r math hwn o 
waith a chynnydd gyda data Cymru gyfan. Yna dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod yn 
rhy gynnar i weld effaith hirdymor y Cynllun Llesiant, felly gall partneriaid gymryd y 
Mynegai Lleoedd Llewyrchus a gweld a yw pethau'n gwella neu a yw partneriaid yn 
targedu eu hynni yn y lle iawn. 
Mae partneriaid hefyd yn defnyddio’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer Cymru a 
gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi monitro perfformiad ehangach i asesu 
llesiant y gymuned. Mae partneriaid yn parhau i fyfyrio eu hunain. 
  
Dywedodd yr Arweinydd Mannau Gwyrdd a Diogel wrth y pwyllgor fod gan bartneriaid 
aelod Arweiniol BGC sy’n gyfrifol am ddatblygu’r bwrdd sydd ar yr agenda ar adegau. 
Mae gweithdy hefyd wedi’i gwblhau gydag Academi Cymru sy’n sefydliad llywodraeth 
Cymru i ddatblygu aelodaeth y bwrdd a’r ffordd y mae’r bartneriaeth yn gweithio. Mae 
adborth hefyd wedi’i gymryd gan Archwilio Cymru, ac mae gan y bwrdd ei hun gynllun 
datblygu ar wahân iddo’i hun. Credai’r Arweinydd fod pandemig Covid wedi cyflymu 
effeithiolrwydd y bwrdd wrth i natur argyfwng ddod â’r bartneriaeth ynghyd. Mae 
partneriaid yn parhau i fyfyrio eu hunain. 



 

Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel o ran rhwystrau 
deddfwriaeth y mae angen mynd i’r afael â nhw, mae gwaith bellach wedi dechrau ar 
hyn ond nid mor gyflym ag y byddai partneriaid wedi dymuno o ganlyniad i Covid. Un 
maes y mae partneriaid yn edrych arno yw gweld sut wrth i bartneriaid ddod ynghyd 
â’r ffrydiau ariannu sydd gennym. Mae pob partner yn rhoi symiau amrywiol o arian i 
achosion da a gweithgareddau cymunedol. Mae pob partner ar y lefelau uchaf yn 
anelu at ddilyn y gofynion wrth reoli arian cyhoeddus. Mae gan bartneriaid hefyd 
ofynion ar wahân sydd wedi'u datblygu yn eu sefydliadau. Mae'r partneriaid hefyd yn 
edrych ar y ffrydiau ariannu sydd ganddynt i weld a oes modd eu symleiddio er mwyn 
i bartneriaid allu llunio set gyffredin o ofynion craidd y cytunwyd arnynt. 

  
-       Dywedodd yr Arweinydd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, o safbwynt Iechyd 

Cyhoeddus, fod rhai o’r canlyniadau poblogaeth fel rhai hirdymor, felly bydd cyfnod 
cêl rhwng unrhyw ymyriadau a roddir ar waith yn awr a’r canlyniad hynny. Credai'r 
Arweinydd fod angen iddynt edrych ar sut mae'r ymyriadau hyn yn cael eu darparu 
a'u gweithredu. Dywedwyd wrth yr aelodau bod angen iddynt fod yn seiliedig ar 
dystiolaeth fel bod gan yr hyn sy'n cael ei wneud siawns ddamcaniaethol dda o 
weithio. Mae angen gweld yr ymyriad hefyd a ellir ei ddarparu ar y raddfa 
angenrheidiol i gael effaith. Yn drydydd, mae angen cyfranogiad cymunedol digonol 
ar y ddyfais. Credir mai dyma'r ffordd y gellir mesur effaith y cynllun. 

  
-       Roedd yr aelodau’n awyddus i glywed pa mor llwyddiannus y bu cynnig Casnewydd, 

sydd wedi’i hysbysebu ar y wefan. Gofynnodd yr aelodau hefyd a oedd y wefan wedi 
denu nifer fawr o ymwelwyr i'r wefan. 
  
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y thema strategol benodol hon bellach yn nwylo 
cydweithwyr yn y Cyngor. Gellir dosbarthu'r wybodaeth am nifer yr ymwelwyr sydd 
wedi ymweld â'r wefan i'r pwyllgor. Hysbyswyd yr Aelodau wedyn, o safbwynt 
mewnfuddsoddi, bod y chwe mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb. Bu partneriaid 
yn rhan o gyfarfod gyda'r Ardal Gwella Busnes fel rhan o'r Ymdrechion Gwydn y 
mae'r Cyngor yn eu harwain ac i baratoi'r ddinas ar gyfer yr amgylchedd gweithredu 
ôl-Covid. Nid yw'n ymddangos bod Casnewydd wedi cael ei heffeithio mor ddrwg â 
rhai dinasoedd mawr eraill. 

  
-       Rhoddodd y Rheolwr Polisi, Partneriaeth a Chynnwys wybodaeth i'r pwyllgor ar yr 

Asesiad o'r Effaith ar y Gymuned. Ni fydd hon yn ddogfen sefydlog, fe’i gwneir fel 
rhan o un o’r ymyriadau i ddatblygu prosiectau gyda chymunedau sydd wedi’u 
heffeithio. Byddai partneriaid yn disgwyl i hynny esblygu, fel y byddai ymyriadau'r 
cynllun a fydd hefyd yn cael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn briodol wrth symud 
ymlaen. Dywedodd y swyddog unwaith y bydd hyn wedi'i wneud y bydd y pwyllgor yn 
cael ei hysbysu. 

  
-       Sut mae partneriaid yn gweld yr adroddiad yn symud ymlaen o ran cael effaith ar lefel 

y boblogaeth ac i bobl ddeall beth yw Casnewydd yn Un? 

  
Dywedwyd wrth yr aelodau bod angen i'r partneriaid wneud yn siŵr bod yr ymyriadau 
sy'n cael eu gwneud a'u cefnogi yn cael y cyfle i gael eu huwchraddio fel eu bod yn 
cael effaith ar lefel y boblogaeth. Yn y thema Gwyrdd a Diogel, ceir enghraifft o’r 
gwaith llwyddiannus sydd wedi’i wneud ar seilwaith gwyrdd. Mae'r camau gweithredu 
hyn bellach wedi arwain at y gwaith o ehangu'r fframweithiau a'r canllawiau atodol i 
sicrhau eu bod yn bodoli ar ddechrau newidiadau mawr ar raddfa'r boblogaeth. 

  
Yna diolchodd y Cadeirydd i'r gwahoddedigion am fynychu ac am yr adrodd cadarnhaol yn 
ystod yr amseroedd anodd hyn. 
  



 

Casgliadau: 

1.    Nododd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 2019-20. 

1.    Cytunodd y Pwyllgor i anfon y Cofnodion at y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fel 
crynodeb o’r materion a godwyd ac yn benodol roedd yn dymuno gwneud y sylwadau a 
ganlyn i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: 

  
         Cafodd cyflwyniad yr adroddiad dderbyniad cadarnhaol iawn gan y Pwyllgor a 

theimlwyd ei fod yn cael ei hysbysu'n dda. Roeddent hefyd yn canmol y gwaith 
cadarnhaol mewn cyfnod heriol ac yn dymuno canmol pawb a gymerodd ran am eu 
gwaith caled. 
  

         Dywedodd Aelod yr hoffai weld mwy o gynllun yn yr adroddiad ar ba waith y byddai 
partneriaid yn ei wneud, sut y byddent yn cyrraedd eu targedau a sut y byddai 
partneriaid eraill yn gallu helpu os oes unrhyw fylchau o ran cyflawni targedau. 

  
         Hoffai aelodau wybod beth mae partneriaid yn ei wneud am Gyfamod y Lluoedd 

Arfog, a hoffent iddo gael mwy o bwyslais yn y dyfodol. 
  

         A yw'r partneriaid yn teimlo bod y mesurau perfformiad a'r targedau yn ddigon heriol? 
  

         Mae’r pwyllgor yn awyddus i glywed pa mor llwyddiannus y mae cynnig Casnewydd 
wedi bod sy’n cael ei hysbysebu ar y wefan, yn ogystal â phe bai wedi denu nifer fawr 
o ymwelwyr i’r wefan. 
  

         Gofynnodd y pwyllgor am ragor o wybodaeth am asesiadau Effaith Cymunedol a 
gynhaliwyd mewn perthynas â Covid-19 a rhai prosiectau cymunedol yr oedd y 
bartneriaeth yn eu cynllunio. 

  
  

  
 

4 Rhaglen Waith Ymlaen Flynyddol  
 
Gwahoddedigion 

-       Gareth Price – Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 

  
Dywedodd Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio y gallant, fel Pwyllgor Craffu, benderfynu a oes 
unrhyw adolygiadau partneriaeth neu eitemau yr hoffent eu dwyn ymlaen. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  

-       Awgrymodd yr aelodau y gellid ychwanegu diweddariadau ar gynnydd y Gwasanaeth 
Rhannu Adnoddau a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg i'r rhaglen waith. Dywedodd y 
swyddog wrth y pwyllgor fod y cynlluniau busnes blynyddol hyn fel arfer yn dod i'r 
pwyllgor, felly byddant yn cael eu hychwanegu at y rhaglen waith.             

  
-       Awgrymwyd o sylwadau a wnaed mewn cyfarfodydd blaenorol, y gallai materion yn 

ymwneud â menter ar y cyd Norseg Casnewydd gael eu dwyn ymlaen o ran adferiad 
ac ymateb i Covid. Yna awgrymwyd Casnewydd Fyw fel eitem arall. 
  

-       Lleisiodd yr Aelodau bwysigrwydd cael diweddariadau ar y Gwasanaethau Maethu a 
Mabwysiadu. Byddai hon yn eitem arall i'w hychwanegu at y rhaglen waith. 
  



 

  
Terfynwyd y cyfarfod am6.22 p.m 

  
 

 
Daeth y cyfarfod I ben am 6.22 pm 
 


